

# ธรรมะ: บุญญพลัง

พุทธอุทยานเกาะกลางน้ำบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี



19 UNSSU

บทที่ 12.7 ฝรั่งถาม ฉันตอบ-ทำยังไงจึงจะได้พบกับผี

[www.boonyapalung.com](http://www.boonyapalung.com)

## บทที่ 12.7 ฝรั่งถาม ฉันทอบ-ทำยังไงจึงจะได้พบกับผี



ฝรั่ง : ซัมลิต คนเราตายไปแล้วไปไหน ช่วยบอกหน่อย ฉันทราบมาว่า พุทธศาสนาเขาารู้ดี

พระอาจารย์ : ตายตรงไหน มันก็กองอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ จีบ ถ้าคนไม่ตายไม่ไปช่วยยกไปไหนมาไหน ฉันทเองยังไม่เคยเห็นคนตายแล้ว พาร่างเดินไปไหนมาไหนได้เลย

ฝรั่ง : ซัมลิต...ซัมลิต ตอบได้กวนมากๆ ...! ฉันทหมายถึงพลังงานที่เขาเรียกกันว่า “ผี” มันไปไหน และรู้ได้ไงว่ามี หรือ ไม่มี

พระอาจารย์ : คนเราเมื่อตายแล้ว ถือว่าหมดความรู้สึก ไม่รู้ไม่ซึ่ต่อสิ่งใดๆ แต่ผีที่ออกไปจากกายนั้น พระพุทธเจ้าของฉันท่านบอกว่า “ไปตามอำนาจแห่งกรรม” ถ้าทำกรรมดีก็ไปสวรรค์ ถ้าทำกรรมชั่วก็ไปนรก ถ้า ทำพอดีๆ ก็อาจไปเป็นสัตว์ หรือสวรรค์ หรือนรก ก็ไม่แน่ สรุปแล้ว มีที่ ไป แล้วแต่ผีตัวไหนจะชอบตามอำนาจกรรมที่เคยกระทำ

ฝรั่ง : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คนตายไปแล้วมีพลังงานอีกตัวที่ เรียกว่า “ผี”

พระอาจารย์ : จีบ บ้านเอ็งมี T.V. มั้ย

ฝรั่ง : มีสิ ใหญ่ด้วย

พระอาจารย์ : มีโทรทัศน์มั้ย

ฝรั่ง : มี เอ๊ะ! ถามทำไม ของแค่นี้ ใครๆ ก็มีกัน

พระอาจารย์ : นั่นแหละ แกซื้อ T.V. ซื้อโทรทัศน์มาใช้ทำไม

ฝรั่ง : อ้าว...มนุษย์ไหนๆ มันก็มี จำเป็นต้องใช้ไปด้วยกันทั้งนั่นแหละ

พระอาจารย์ : T.V. หรือโทรทัศน์อาศัยอะไร จึงมีภาพมีเสียงล่ะ

ฝรั่ง : อาศัยคลื่นไง คลื่นที่มีมาทางอากาศโดยเครื่องส่ง

พระอาจารย์ : แกตอบเองนะว่า T.V. ต้องใช้คลื่นส่งมาทางอากาศ ในเมื่อมันมีมาอยู่แล้วทางอากาศ ทำไมไม่ดูภาพหรือฟังเสียงจากอากาศ เอ็ง ไปนั่งดูรับรู้อยู่หน้าจอ T.V. ทำไม

ฝรั่ง : อะ...นี่ ชำมลิตไม่รู้หรือโง่กันแน่ คลื่นเสียงและภาพพวกนั้น ต้องอาศัยเครื่องรับทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงสามารถจะรับภาพและเสียงออกมาให้เห็นได้

พระอาจารย์ : แสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่า ตามมนุษย์ถั่วๆ อย่างแก มีขอบเขตแห่งการรับรู้ทางภาพและเสียง เลยต้องอาศัย เครื่องมือในการรับรู้ รับภาพและเสียงออกมาสู่สายตาแก โดยอาศัยวัตถุ ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าๆ ได้ เพราะมีขอบเขตจำกัดของการเห็น

ผี และ พลังงานที่ออกไปจากตัวมนุษย์เวลาตายนี้ ก็ เหมือนกัน มนุษย์ตาถั่วๆ ของแกนะ มีศักยภาพในการมองเห็นไม่พอ รับ ภาพเหล่านั้นไม่ได้ เหมือนที่แกมองเห็นคลื่น T.V. ในอากาศไม่ได้ แต่ คลื่นเหล่านั้นก็มีไม่ใช่หรือ ถึงได้มองเห็นภาพ ได้ยินเสียงทาง T.V. และ โทรศัพท์ ผ่านมาสู่ลูกกะตาแกและรูหูแก จีบ

ฝรั่ง : อ้อ...เข้าใจแล้ว แสดงว่าผีนี้มีจริงๆ ชำมลิตพูดได้เห็นภาพชัด แล้วเราจะทำยังไงถึงจะได้มองเห็นผี ในเมื่อเราไม่มีเครื่องรับแบบดู T.V. พูดลอยๆ อย่างเดียวไม่ได้ มันต้องหาหลักฐานมายืนยันสิ มีผีแต่ไม่ สามารถเห็นผี มันก็เป็นเรื่องโง่ เรื่องโกหกนั่นแหละ

พระอาจารย์ : ผีนะ เห็นได้ไม่ยาก

ฝรั่ง : จริงรึ ด้วยตาแท้ๆ ของคนเรานี่นะ

พระอาจารย์ : ด้วยตาของมนุษย์เราๆ นี่แหละ ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย

ฝรั่ง : ชำมลิต เรียกผีมาให้ฉันดูหน่อยซิ ฉันจะเชื่อ ทันทีในทุกสิ่งที่ชำมลิตพูด ฉันจะถ่ายภาพผี เผยแพร่ไปทั่วโลก ให้ชาวโลกรับรู้ว่า “ผีมีตัวตนจริงๆ”

พระอาจารย์ : ได้สิ จีบ ไม่เห็นจะยาก เพียงแต่ว่า จะเห็นผีมันต้องมี “อาหาร”

ฝรั่ง : ใช้ชุปที่พีหรั่งทำ ใช้ได้ไหม?

พระอาจารย์ : ไม่ใช่อย่างนั้น ผีไม่ชอบชุป

ฝรั่ง : หรือจะเอาปลากระป๋อง หมู ไก่ เนื้อ หรืออาหารอะไร ซ้ำมติดบอกฉัน ฉันอยากเห็นผี ฉันจะออกไปซื้อให้

พระอาจารย์ : ไม่ใช่อาหารอย่างนั้น อาหารเรียกผีมาให้เห็นนี่ ไม่ต้องซื้อ หา มันอยู่ในตัวคน

ฝรั่ง : อ้าว...ฉันนี่มีไหม อาหารผี

พระอาจารย์ : ตอนนี ในตัวจีบไม่มี

ฝรั่ง : แล้วซ้ำมติดมีไหม

พระอาจารย์ : ของฉันเองก็ไม่ค่อยมี มันมีเป็นทีๆ แต่เล็กน้อย ถ้ามีเยอะ เกิดผีมา ฉันก็น้ำบานนะสิ

ฝรั่ง : แล้วเราจะทำยังไงล่ะ จึงจะมีอาหารให้ผีเข้ามาหา

พระอาจารย์ : ทางปากโน้น มีอยู่หลายคน มีอาหารเยอะ แต่เขาไม่ยอมมา เพราะเขากลัวผี

ฝรั่ง : โห...คนไทยนี่งมงายๆ ผีเป็นสิ่งที่แปลก ไขว่คว้าคนทั่วไปจะได้เห็นกัน มีโอกาสอยู่กับตัวแล้ว ไม่ยอมมดู ถ้าอย่างนั้น อาหารผีในตัวคนคืออะไร จึงสามารถล่อผีออกมาให้เห็นด้วยตาสดๆ ได้

พระอาจารย์ : เมื่อก่อนฉันเองก็มี และมีมากซะด้วย แต่เดี๋ยวนี้มันแห้งหมด ไปซะแล้ว แกก็มี แต่ไม่ใช่ของผีที่แกอยากเห็น อาหารชนิดนี้ผีเห็น เมื่อไหร่ จะมีก็ผี มากมายมหาศาลขนาดไหน ก็จะมารวมกันแย่งอาหารให้คนได้เห็นกัน จะ จะ

ฝรั่ง : ซ้ำมติด อาหารนี อยู่ในตัวคนมันคืออะไร หรือเนื้อคนเรานี้ เป็นอาหารผี ช่วยบอกทีเหอะ อยากรู้และอยากเห็นผีมากๆ

พระอาจารย์ : ปอดไง ปอดนี่แหละ ผีทุกๆ ชนิดชอบนัก ปอดยิ่งขนาดใหญ่ ผียิ่งมาหาเยอะ

ฝรั่ง : “ปอด” ตรงใกล้ๆ หัวใจนี่นะ อาหารผี ของฉันก็ไม่มีเห็นผีมาเลย

พระอาจารย์ : ฉันไม่ได้หมายความว่าปอดอันนั้น ภาษาอังกฤษฉันยังไม่ออก แต่ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่า “ปอดแหก”

ฝรั่ง : ฉันไม่รู้จักปอดแหก ภาษาอังกฤษว่ายังไง ฉันไม่เข้าใจ ภาษาไทยคำนี้

พระอาจารย์ : แกอย่าเข้าใจเลย คนที่มี “ปอดแหก” ในตัวนี้แหละผีชอบนัก ยิ่งปอดแหกมากเท่าไร ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว จะเห็นเป็นผีเต็มไปหมด อยู่ที่นี่เวลามืดๆ เห็นอะไรแว็บๆ ขาวๆ ....จ๊ิบเอ๊ย ขนลุกขนพอง บางที มันก็ลอยวาบๆ ไปทางโน้นที ทางนี้ที เสียงอะไรตึงตังก็เป็นเสียงผี มีผี พญานาค เคยเห็นไหม ผีจุกตัวใหญ่ๆ ผียักษ์ ผีเปรต มีทุกผี อยากรจะเห็นผี อะไร ก็แค่นึกเอา ได้เห็นทันที

ตามขนาดของอาหารที่มี คือ “ปอดแหก” ถ้าไม่เชื่อ ฟรุ้งนี้แก่นิ่งเรือไปหาคนฟากโน้น ทางฟากโน้นเขามีอาหาร ในตัว คือ “ปอดแหก” และแหกมากๆ หลายคน แล้วจ๊ิบ ถามมันว่า ที่ที่เราพักกันอยู่นี้ พวกเขาเคยเห็นผีกันหรือเปล่า

ฉันรับรองว่า เขาเคยเห็นกันทุกคน ด้วยตา เนื้อแท้ๆ ของพวกเขานี่ละ และพวกมีปอดแหก จะร่วมกันยืนยันกัน หลากๆ คน แล้วจ๊ิบจะเชื่อ เพราะไม่ใช่คนเดียวที่เห็น แม้แต่พี่ฝรั่งก็มี “ปอดแหก” และแหกมากๆ ด้วย พี่ฝรั่งทำงานให้อเมริกันมาก่อน ย่อมคุย กับจ๊ิบรู้เรื่อง แล้วพี่ฝรั่งก็จะยืนยันเองว่า แกก็เคยเห็นผี

ฉะนั้น หากจ๊ิบอยากเห็นผี จ๊ิบต้องไปหาอาหารผี ภาษาไทยเรียกว่า “ปอดแหก” มาใส่ตัว ไว้มากๆ รับรอง ยิ่ง “ปอดแหก” มากเท่าไร แกก็ได้เห็นผีมากเท่านั้น ตอนนี้ “ปอดแหกไม่ยอมแหก” เห็นยากวะ จ๊ิบ

ฝรั่ง : ปอดแหก ...ปอดแหก ...มีปอดแหกในตัว สามารถเห็นผีได้ เอ...เราจะไปซื้อปอดแหกได้ที่ไหนน้อ !

พระอาจารย์ : หี..หี..หี